



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	ราชอาณาจักรบาหลีเรน	หมวด	เศรษฐกิจ
ข่าวประจำวัน	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐		
หัวข้อข่าว	ราชอาณาจักรบาหลีเรนเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าเศรษฐกิจ สมัชชารัฐสภาเอเชีย		

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา รัฐสภาราชอาณาจักรบาหลีเรนได้นัดประชุม คณะผู้แทนรัฐสภาราชอาณาจักรบาหลีเรนซึ่งเป็นคณะฯ ที่จะเข้าร่วมการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly : APA) เพื่อพิจารณาแนวทางและเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม คณะกรรมการด้านการค้าเศรษฐกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าวมี นายอับบาส อีซา อัลมาตี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรองประธาน การประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชียเป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระพิจารณาหลายเรื่อง อาทิ การเร่งรัดติดตาม การอบการหารือเชิงสารัตถะ และลำดับประเด็นสำคัญ ๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการพิจารณา รวมถึงกำหนด แนวทาง การอภิปราย และการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประเทศภาคีสมาชิกที่จะ เดินทางเข้าร่วมตลอดการประชุม ซึ่งราชอาณาจักรบาหลีเรนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการ ด้านเศรษฐกิจของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA Standing Committee on Economic and Sustainable Development Affairs) ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้

อย่างไรก็ตาม นายอับบาส อีซา อัลมาตี ได้กล่าวแสดงความเห็นระหว่างการประชุม โดยอภิปราย ถึงการที่ราชอาณาจักรบาหลีเรนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการด้านการค้าเศรษฐกิจของสมัชชารัฐสภาเอเชีย นับเป็นความภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติอย่างมาก โดยเฉพาะความเชื่อมั่นที่สมัชชารัฐสภาเอเชียมอบให้ คณะผู้แทนจากราชอาณาจักรบาหลีเรนดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านการค้าเศรษฐกิจ รวมถึงตำแหน่งสำคัญ อย่างเช่นรองประธานสมัชชารัฐสภาเอเชียอีกตำแหน่งหนึ่ง

นอกจากนั้น การประชุมเตรียมความพร้อมดังกล่าว มีการกำหนดกรอบการเจรจาและหารือ ในประเด็นสำคัญ รวมถึงการนำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมติและถ้อยแถลงในคราวการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นครั้งล่าสุดในปี ๒๕๕๙ ณ เมืองเสียมราฐ (Siem Reap) ราชอาณาจักรกัมพูชา มาใช้ประกอบการพิจารณา

ที่มาของข่าว :	<a href="https://www.bna.bh/porta/news/776170">https://www.bna.bh/porta/news/776170</a>
วันที่พิมพ์ :	๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ผู้ปฏิบัติงาน	นายชูชาติ พุดเพ็ง	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	ลำดับที่/๖๐	๖/๖๐
ผู้แทน	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	
ผู้ตรวจ	นางสินีนาด ดุลยสุช	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	